

Số:08

Ngày 02/3/2020

Bản tin hàng tuần
ra ngày thứ Hai

VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

VĂN BẢN MỚI

- 03 nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài từ tháng 02/2020.
- Vận chuyển cát, sỏi trên sông phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
- Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.
- Giám sát y tế đối với hành khách từ Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam từ ngày 11/02/2020.
- Thủ tướng yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
- Hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.
- Lập dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước từ 200 triệu.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

Dự thảo Thông tư quy định danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

- Quản lý nhà nước về giá thuốc dựa trên những nguyên tắc nào?
- Các biện pháp quản lý giá thuốc là gì?
- Hạn dùng của thuốc được quy định như thế nào?
- Những loại thuốc nào cần phải kiểm soát đặc biệt?

VĂN BẢN CỦA QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. 03 NHÓM ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN LỆ PHÍ MÔN BÀI TỪ THÁNG 02/2020

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

Nghị định có hiệu lực sẽ thêm 03 nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài, cụ thể: miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12) đối với tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới), hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyên từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được bổ sung vào nhóm đối tượng được miễn lệ phí môn bài theo quy định mới.

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành thực hiện miễn lệ

phí môn bài theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/02/2020.

2. VẬN CHUYỂN CÁT, SỎI TRÊN SÔNG PHẢI CÓ ĐẦY ĐỦ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Đây là nội dung quy định trong Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông được Chính phủ thông qua tại Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông ngày 24/02/2020.

Theo Nghị định nội dung Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông được quy định như sau: thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày, từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm; quy định về thời gian khai thác trong năm; quy định tên, loại phương tiện, thiết bị được sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi và yêu cầu về đăng ký theo quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa, pháp luật liên quan; việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và lưu trữ dữ liệu, thông tin về vị trí, hành trình di chuyển của phương tiện, thiết bị sử dụng để khai thác, vận chuyển cát, sỏi.

Nghị định này cũng quy định, không sử dụng cát, sỏi lòng sông có đủ chất lượng làm cát, sỏi xây dựng dùng cho mục đích san lấp, cải tạo mặt bằng. Đồng thời, trong quá trình vận chuyển cát, sỏi trên sông, chủ phương tiện phải mang theo hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của cát, sỏi là hợp pháp; thông

tin, dữ liệu, sổ sách, chứng từ về khối lượng cát, sỏi đang vận chuyển; bên bán phải xuất hóa đơn cho bên mua theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân được phép khai thác hoặc kinh doanh cát, sỏi khi tập kết cát, sỏi lòng sông sau khai thác tại các bến, bãi phải lắp đặt bảng thông báo để công khai thông tin của bến bãi tập kết cát, sỏi với các nội dung: địa chỉ cung cấp cát, sỏi được tập kết tại bến bãi; lắp đặt trạm cân, camera để giám sát khối lượng cát, sỏi mua - bán tại bến bãi, diện tích bến bãi.

Căn cứ đặc điểm địa hình, địa chất, hình thái của lòng sông, chế độ dòng chảy, diễn biến lòng, bờ, bãi sông và thực trạng, diễn biến tình hình xói, lở, bờ, bãi sông, các khu vực sau đây được khoanh định là khu vực cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông: khu vực đang bị sạt, lở; khu vực đã bị sạt, lở và có nguy cơ tiếp tục bị sạt, lở; khu vực bờ sông không ổn định, có nguy cơ sạt, lở; khu vực khác có tầm quan trọng trong việc bảo đảm sự ổn định, an toàn của bờ sông; khu vực có công trình quốc phòng an ninh, khu đô thị, khu dân cư, khu vực có công trình đê điều, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, quan trắc, giám sát và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác mà việc khai thác cát, sỏi lòng sông có thể làm gia tăng nguy cơ mất ổn định bờ sông do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/4/2020.

3. PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 291/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tinh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy trong nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục con, em tham gia phòng, chống ma túy. Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật.

Cụ thể, nhằm tăng cường việc kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các cơ quan khác kiểm duyệt, điều tra, phát hiện

và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng các chất này trên mạng internet, mạng xã hội... Bên cạnh đó, Bộ cũng cần quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện (khách sạn, nhà hàng, vũ trường...) để mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Bộ Y tế được giao trách nhiệm tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy, nghiên cứu các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện ma túy phù hợp với các loại ma túy khác nhau. Ngoài ra, Bộ cũng cần tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone cũng như quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dùng trong y học.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/02/2020.

4. GIÁM SÁT Y TẾ ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH TỪ HÀN QUỐC NHẬP CẢNH VIỆT NAM TỪ NGÀY 11/02/2020

Ngày 25/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ sau:

Bộ Ngoại giao cần thông báo ngay cho phía Hàn Quốc và các

nước, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 việc tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, đối với các đối tượng nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt phải khai báo y tế, cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Thông báo cho công dân Việt Nam không đến các vùng có dịch ở các nước, trừ trường hợp cần thiết, nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Bộ Y tế thực hiện việc cách ly tập trung tại cơ sở y tế đối với người nghi nhiễm bệnh và các đối tượng khác theo yêu cầu của cơ quan y tế. Bộ Quốc phòng chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để thực hiện cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh không thuộc trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế; chỉ đạo áp dụng các biện pháp giảm mật độ cách ly tại các tỉnh khu vực biên giới, bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly.

Bộ Công an thông báo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố liên quan thông tin về hành khách từ Hàn Quốc đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 11/02/2020 để thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly khi cần thiết. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần khuyến cáo người dân hạn chế đi du lịch đến vùng có dịch khi không cần thiết; nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh Việt Nam sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo chuyển hướng các chuyến bay từ vùng có dịch của Hàn Quốc hạ cánh

tại sân bay Vân Đồn, Phù Cát, Cần Thơ.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020.

5. THỦ TƯỚNG YÊU CẦU CÁC CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

Ngày 18/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đơn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đổi chiều, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu các tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, vườn ươm công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi

ngiệp và đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập trên cả nước; nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ chức với nhau, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2020.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn, phổ biến rộng rãi quy trình, thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài có trình độ cao đến Việt Nam trong các ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin. Các chương trình đào tạo nghề của các trường cao đẳng, trung cấp cũng được điều chỉnh theo hướng tăng cường đào tạo kỹ năng, chuyên môn, đưa nội dung đào tạo khởi nghiệp sáng tạo vào.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn từ các đơn vị có tiềm năng về sáng tạo công nghệ và đã có khởi đầu tích cực, đúng hướng để hỗ trợ phát triển 03 trung tâm hỗ trợ về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại 03 trường đại học. Ngoài ra, Bộ cũng cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo trong các cơ sở giáo dục, giải pháp kết nối các trường đại học với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và báo cáo trong quý I/2020.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành từ ngày 18/02/2020.

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

6. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Ngày 14/02/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2020/TT-

BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Theo đó, cơ sở cử người quản lý theo dõi, hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng trong vòng ít nhất 06 tháng, kể từ thời điểm đối tượng về gia đình, cộng đồng. Nếu sức khỏe của đối tượng tái phát cấp tính thì người quản lý đối tượng cần phối hợp với gia đình hoặc người giám hộ và Ủy ban nhân dân xã đưa đối tượng vào cơ sở để kịp thời chăm sóc. Khi đưa đối tượng về gia đình, người quản lý cần lập biên bản bàn giao và có xác nhận của người đứng đầu cơ sở trợ giúp xã hội và đại diện gia đình.

Trên cơ sở kết quả thu thập thông tin, người quản lý đối tượng có nhiệm vụ phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan đánh giá nhu cầu chăm sóc, trợ giúp của đối tượng gồm: chăm sóc sức khỏe, y tế; giáo dục, học nghề, việc làm; hỗ trợ sinh kế; mối quan hệ gia đình và xã hội; các kỹ năng sống; tham gia, hòa nhập cộng đồng; tâm lý, tình cảm và các nhu cầu khác.

Dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu của đối tượng, người quản lý xác định đối tượng được cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ công tác xã hội dựa trên các tiêu chí về: Nhu cầu chăm sóc, trợ giúp khẩn cấp; nhu cầu được chăm sóc, trợ giúp lâu dài; nhu cầu được chăm sóc, trợ giúp liên tục; nhu cầu chăm sóc bán trú; tự nguyện tham gia; đối tượng đủ điều kiện để nhận dịch vụ tại cơ sở hoặc địa phương. Từ các thông tin này, người quản lý đối tượng phối hợp cùng đối tượng, gia đình và các tổ chức, cá

nhân liên quan xây dựng kế hoạch chăm sóc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 30/3/2020, làm hết hiệu lực Thông tư 01/2015/TT-BLĐTBXH, làm hết hiệu lực một phần Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH.

7. LẬP DỰ TOÁN CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC TỪ 200 TRIỆU

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 03/2020/TT-BTTTT quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước ngày 24/02/2020. Thông tư này quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, cơ sở dữ liệu.

Trong đó, thành phần hồ sơ đơn vị sử dụng ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết như sau: Tờ trình phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết theo mẫu; Đề cương và dự toán chi tiết (Số lượng là 03 bộ hồ sơ). Nội dung dự toán chi tiết bao gồm các chi phí: xây lắp; thiết bị; mua sắm thiết bị công nghệ thông tin; tạo lập cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa phục vụ cho nhập dữ liệu; lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị; quản lý; tư vấn; dự phòng (không quá 10%)...

Thời gian thẩm định đề cương và dự toán chi tiết tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị đầu mỗi thẩm định nhận được đầy đủ hồ sơ

hợp lệ và không bao gồm thời gian bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/4/2020.

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO

DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NGƯỜI TỪ ĐỦ 15 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 18 TUỔI CÓ THỂ LÀM THÊM GIỜ, LÀM VIỆC VÀO BAN ĐÊM

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội đã xây dựng dự thảo Thông tư quy định danh mục nghề, công việc người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm. Hiện nay, Bộ đã gửi văn bản tới các bộ, ngành, đại phương có liên quan và đăng tải trên Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ.

Theo dự thảo có 07 nhóm công việc mà đối tượng này có thể được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm gồm: các nghề, công việc có thời gian làm việc bình thường không quá 5 giờ 20 phút trong một ngày và không quá 26 giờ 40 phút

trong một tuần; các công việc nghệ thuật, thể dục, thể thao trong thời gian tham gia biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; các công việc ngành nghề truyền thống phải làm thủ công mỹ nghệ tại hộ gia đình; đan lát, đan chiếu, làm đồ thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói; nghề làm nước mắm; nghề làm bánh tráng; các nghề, công việc trong lĩnh vực Dệt may (trừ các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lưu ý người sử dụng lao động khi sử dụng người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, phải tuân thủ đúng theo các quy định tại Điều 98, Điều 106, Điều 107, Điều 109, Điều 144, Khoản 2 Điều 146 của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT

1. Hỏi: Quản lý nhà nước về giá thuốc dựa trên những nguyên tắc nào?

Trả lời: Theo Điều 106 Luật Dược số 105/2016/QH13, Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016 có quy định nguyên tắc quản lý nhà nước về giá thuốc như sau: quản lý giá thuốc

theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc theo quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch giá thuốc khi lưu hành thuốc trên thị trường; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh

doanh, người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước; thực hiện các biện pháp bình ổn giá và sử dụng các biện pháp khác để quản lý giá thuốc phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

2. Hỏi: *Các biện pháp quản lý giá thuốc là gì?*

Trả lời: Theo Điều 107 Luật Dược số 105/2016/QH13, Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016 có quy định các biện pháp quản lý giá thuốc như sau:

- Quản lý giá thuốc Đấu thầu thuốc dự trữ quốc gia theo quy định của Luật đấu thầu và pháp luật về dự trữ quốc gia; đấu thầu thuốc mua từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập theo quy định của Luật đấu thầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

- Đấu thầu hoặc đặt hàng hoặc giao kế hoạch đối với thuốc phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia, quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa theo quy định của pháp luật về cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích.

- Kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường và kê khai lại khi thay đổi giá thuốc đã kê khai.

- Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ thuốc bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược; in, ghi hoặc dán giá bán lẻ trên bao bì chứa đựng thuốc hoặc bao bì ngoài của thuốc;

thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác.

- Thực hiện các biện pháp bình ổn giá thuốc theo quy định của Luật giá đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu khi có biến động bất thường về giá hoặc mặt bằng giá biến động ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế - xã hội.

- Thực hiện hình thức đàm phán giá đối với gói thầu mua thuốc, dược liệu chỉ có từ 01 đến 02 nhà sản xuất, thuốc biệt dược gốc, thuốc hiếm, thuốc trong thời gian còn bản quyền, thuốc có hàm lượng không phổ biến và trường hợp đặc thù khác.

- Quy định thặng số bán lẻ tối đa đối với thuốc bán tại cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

3. Hỏi: *Hạn dùng của thuốc được quy định như thế nào?*

Trả lời: Theo Khoản 31 Điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13, Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016 có nêu rõ hạn dùng của thuốc là thời gian sử dụng ấn định cho thuốc mà sau thời hạn này thuốc không được phép sử dụng. Hạn dùng của thuốc được thể hiện bằng khoảng thời gian tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn hoặc thể hiện bằng ngày, tháng, năm hết hạn. Trường hợp hạn dùng chỉ thể hiện tháng, năm thì hạn dùng được tính đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn.

4. Hỏi: *Những loại thuốc nào cần phải kiểm soát đặc biệt?*

Trả lời: Theo Khoản 26 Điều 2 Luật Dược số 105/2016/QH13, Quốc hội ban hành ngày 06/04/2016 có quy định thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt bao gồm:

- Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ.

- Nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, chất gây nghiện, tiền chất dùng làm thuốc hoặc chất phóng xạ để sản xuất các loại thuốc trên.

- Thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

- Thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực cụ thể theo quy định của Chính phủ./.